



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ของโรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้วมีมติคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลปทุมธานี คือ นางสาวสุนัน ยุตดร เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๙๑๐ งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ชี้ตัว) ใหม่ตามแนวทางที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กำหนด อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวีรพล กิตติพิบูลย์)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวสุนัน ยุตดร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม งานคลินิกอาชีวเวชกรรม	๗๙๑๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	๗๙๑๐	เลื่อน ระดับ
	ชื่อผลงานส่งประเมิน	๑. เรื่อง การบริหารจัดการรายกรณี เพื่อการกลับเข้าทำงาน (Return to work management) : การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง (T๑๑-๑๒) และไขสันหลัง				๑๐๐%
		๒. เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อมีวัณโรคปอด กรณีเป็นบุคลากรสาธารณสุขของ โรงพยาบาลปทุมธานี				๑๐๐%
	ข้อเสนอแนวคิด เรื่อง	การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับ เข้าทำงาน				